

ก.พลังงาน-คณะปฏิรูปฯจ่อถก“กกพ.” เร่งเครื่องโซลาร์รูฟฯเสรี-นำเข้าLNG

ผู้จัดการรายวัน360 - กระทรวงพลังงาน และคณะปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน จอင့်วิหทยอขอเข้าพบ “กกพ.” เร็วๆ นี้ เพื่อหาแนวทางร่วมมือการทำงาน ด้านพลังงานให้สอดคล้องกันในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนนโยบายการ เปิดเสรีทั้ง โซลาร์รูฟฯ เสรี และเสรี ก๊าซ คณะปฏิรูปฯ แม้กติกาสเสรีนำ เข้าแอลเอ็นจีมีครบแล้วแต่กติกายังไม่ ปลดล็อกแท้จริงส่งผลให้ยังมีผู้เล่นเพียง ปตท.เป็นหลัก

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวง พลังงาน เปิดเผยภายหลังการประชุม คณะทำงานพิเศษประสานเชื่อมโยงคณะ กรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะ กรรมการปฏิรูปประเทศและพลังงาน ครั้งที่ 4/ 2561ว่า คณะทำงานฯ ได้หารือ และติดตามการดำเนินงานในแต่ละ โครงการเพื่อให้สอดคล้องกับปฏิรูป พลังงาน 6 ด้าน 17 ประเด็นตามแผน ปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติจะต้องมีการแก้ไข กฎระเบียบบางหน่วยงานเพื่อให้แผน ปฏิรูปพลังงานเดินหน้าต่อไปได้ ดังนั้น เร็วๆ นี้ เตรียมประสานกับนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พลังงาน เพื่อหารือร่วมกับคณะกรรมการ กากับกิจการพลังงาน (กกพ.) เพื่อ ขับเคลื่อนแนวทางปฏิรูปพลังงานโดย เฉพาะการเดินหน้าโครงการเปิดเสรีการ ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้ง บนหลังคาที่อยู่อาศัย (โซลาร์รูฟท็อป เสรี) การเปิดเสรีก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น

“โครงการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ ภายในปี 2560-2561 สามารถขับเคลื่อนได้ตามเป้าหมาย แต่ยังมีงานใน บางส่วนที่ต้องขับเคลื่อนให้เกิดผลให้ ทางปฏิบัติโดยเร็ว เช่น การการปฏิบัติ ตาม Code of Conduct ที่จะต้องตั้ง คณะทำงานขึ้นมาดูแลและร่างหลัก เกณฑ์ต่างๆ เพื่อแบ่งแยกภารกิจให้ เกิดความชัดเจนระหว่างหน่วยงาน เช่น ผู้กำหนดนโยบาย, ผู้กำกับ (เรกูเลเตอร์) ซึ่ง กกพ.จะต้องออกกฎ ระเบียบให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ ซึ่งอาจจะต้องมีการแก้ไขกฎหมาย หรือ กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงเรื่องการเปิด ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน การรับฟังความคิดเห็น ที่ต้องเดินตาม ข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูปฯ” นายกุลิศ

นายกวิน ทั้งสุพานิช กรรมการ และเลขานุการปฏิรูปประเทศด้าน พลังงาน กล่าวว่า ขณะนี้คณะกรรมการ ปฏิรูปประเทศด้านพลังงานที่มี นายพรชัย รุจิประภา เป็นประธานกำลัง ประสานที่จะเข้าพบ กกพ.ชุดใหม่เพื่อ หารือถึงแนวทางปฏิบัติงานให้สอดคล้อง กับแผนปฏิรูปฯ เช่น การเปิดเสรีที่ เกี่ยวข้องกับกิจการพลังงานทั้งระบบ โดยเฉพาะการเปิดเสรีธุรกิจก๊าซ ธรรมชาติที่ กกพ.เปิดให้มีการนำเข้า ก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) ด้วย การออกเกณฑ์ข้อบังคับว่าด้วยการจัด ทำข้อกำหนดการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อ ระบบส่งก๊าซธรรมชาติและสถานีแอล

เอ็นจีแก๊บคอคลท์ 3 (LNG Terminal TPA Code) แต่ทางในทางปฏิบัติกลับ ไม่เอื้อให้เอกชนเข้ามาแข่งขันได้จริง

“การเปิดเสรีนำเข้าแอลเอ็นจีรัฐ ต้องการให้มีการแข่งขันนอกเหนือจาก ที่เดิมกำหนดให้ บมจ.ปตท.นำเข้าเพียง รายเดียว และล่าสุดแม้ว่าจะเปิดให้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำเข้า 1.5 ล้านตันต่อปี นำร่อง เพื่อทดสอบระบบก็ไม่อาจจะทำให้เกิด การแข่งขันได้จริงเพราะยังมีน้อยราย” นายกวินกล่าว

ทั้งนี้ หลักการของการเปิดเสรีนำ เข้าแอลเอ็นจีจำเป็นต้องปลดล็อกสำคัญ คือ 1. โครงสร้างราคานำเข้าแอลเอ็นจี ที่ขณะนี้ยังไม่เอื้อเพราะเป็นการกำหนด ราคาที่นำค่าส่วนราคานำเข้าก๊าซเฉลี่ย (Pool Gas) ซึ่งรายเก่านำเข้ามาจะไม่ สามารถแข่งขันได้เพราะจะมีต้นทุนที่สูง กว่า 2. ผู้นำเข้าจะต้องมีสัญญาขายก๊าซแล้ว เป็นต้น ซึ่งกติกเหล่านี้ไม่สามารถ ปฏิบัติไปสู่เสรีได้อย่างแท้จริงจึงต้อง ปลดล็อกให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง

“ถ้าเราเปิดเสรีเราควรจะต้องปลด ล็อกจุดต่างๆ เพื่อให้เอื้อต่อการนำเข้า แต่กติกที่เกิดขึ้นกลับเปิดให้จุดเดียว ที่เหลือไม่เปิดก็ทำให้ขั้นตอนไม่สามารถ เกิดขึ้นจริง สิ่งนี้เราเองก็จะต้อง ไปหารือว่าจะทำอย่างไร เพราะการ เปิดเสรีให้เกิดประโยชน์ต่อราคานำเข้า แอลเอ็นจีที่ถูกซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ ภาพรวมต้องมีคนเข้ามาแข่งขันจำนวน ที่มากราย” นายกวินกล่าว.